



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 080 285 8082

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthetai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ ๑๖ /๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดความเท่าเทียมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด กับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (หลักสูตรฝึกอบรม ๔ ปี)

ตามที่ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยได้เสนอให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาความเท่าเทียมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด ให้มีความเท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (หลักสูตรฝึกอบรม ๔ ปี) และให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (หลักสูตรฝึกอบรม ๔ ปี) มีความเท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด นั้น

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๓๓๐ (๑๒/๒๕๖๕) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาตามที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยเสนอแล้วมีมติให้กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด มีความเท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (หลักสูตรฝึกอบรม ๔ ปี) และให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (หลักสูตรฝึกอบรม ๔ ปี) มีความเท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์พิเศษ เกษัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์)

นายกสภาเภสัชกรรม